



ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **แนวหน้า** ปีที่ **38** ฉบับที่ **13444** หน้า **1,11**

Col.Inch : 32.80 Ad Value : 29,520 PRValua (x3) : 88,560

สั่งทำฝนหลวง ลดฝุ่นละอองกรุงเทพฯ

นายกรัฐมนตรีสั่งทำฝนหลวง ลดปริมาณฝุ่นละออง
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สธ.เผย มีปัญหา
ในบางพื้นที่ **▶▶▶ ต่อ : ฝุ่นละออง -หน้า 11**

ฝุ่นละออง

แต่ประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติ ยกเว้น
กลุ่มเสี่ยงต้องเพิ่มความระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นพ.โอภาส
การย์กวิณพงศ์ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(สธ.)และโฆษก สธ. ให้
สัมภาษณ์ว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สาธารณสุข สั่งการให้เฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์และประชาชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากโรคทางเดินหายใจ หลังจาก
ได้รับรายงานจากกรมควบคุมมลพิษผลการ
ตรวจค่าฝุ่นละอองในอากาศในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล พบว่า ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ยังพบ
ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ใน 6 จุดคือ สถานี
ตรวจวัดริมถนนอินทรพิทักษ์, ต.ทรงคนอง
อ.พระประแดง, ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ, เขตธนบุรี, ริมถนนลาดพร้าว
เขตวังทองหลาง, แขวงพลับพลา

ทั้งนี้ มีรายงานผู้ป่วยโรคตาแดงมี
แนวโน้มสูงขึ้น ส่วนผู้ป่วยโรคระบบทาง
เดินหายใจ ไม่พบผู้ที่มีอาการรุนแรงหรือ
ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือการเสียชีวิต โรค
ไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง โรคปอดอักเสบ
แนวโน้มคงที่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบปัญหา
เกินค่ามาตรฐานเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น
ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ยกเว้น
กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เด็กเล็ก
หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ
แนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากหรือใส่หน้ากาก
อนามัย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มที่มีความ
เสี่ยงเจ็บป่วยง่าย ให้ติดตามคุณภาพอากาศ
อย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น ใน
ช่วงที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานคือเกิน 120
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร งคกกิจกรรม
กลางแจ้ง สังเกตอาการของตนเองและสำรอง
ยาให้เพียงพอ หากมีอาการผิดปกติให้รีบ
พบแพทย์ หรือโทร.สายด่วน 1422

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่อยากให้ประชาชน
วิตกกังวลมากเกินไป ซึ่งสภาพอากาศอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีการชี้แจงไปแล้ว ฉะนั้นต้องมี
มาตรการป้องกันตัวเอง หลายคนใส่หน้ากาก
ปิดปากปิดจมูกป้องกันตัวเองไว้ก่อนก็ดี แต่
รัฐบาลก็ต้องหามาตรการออกมาโดยกำลัง
ให้ทำในเรื่องฝนเทียมให้ตกลงมาเพื่อลด
ฝุ่นละออง แต่ตนว่ามันปัญหาไม่ใช่เฉพาะ
ประเทศไทยอย่างเดียว ทุกประเทศมีปัญหา
คล้ายกันในเรื่องฝุ่นละอองหมอกควันใน
เมืองใหญ่

“ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันลดฝุ่น
ละอองเหล่านี้ด้วยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ต่างๆ ก็มีส่วนหนึ่ง การเผาไฟ ช่างข้าว ตอข้าว
มันก็เป็นปัญหาหมอกควันอยู่ตลอด แต่ตอนนี้
เกิดขึ้นหน้าหนาวปกติเกิดขึ้นหน้าแล้งที่
เตรียมปลูกพืชใหม่ วันนี้เป็นปัญหาที่ทั่วโลก
เผชิญหน้าอยู่ ซึ่งตนได้กำชับให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม
ควบคุมมลพิษได้ติดตามแจ้งเตือนประชาชน
อย่างต่อเนื่อง และหามาตรการในการที่จะ
ลดฝุ่นละออง” นายกรัฐมนตรี กล่าว

ขณะที่ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เปิดเผยว่า หลังจากได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงมหาดไทย ในภารกิจทำฝนหลวง
ลดปัญหาหมอกควันในกรุงเทพฯ ก็ได้มีการ
สแตนดบายเครื่องบินไว้ 2 ลำ หากสภาพ
อากาศที่เอื้ออำนวยก็จะขึ้นบินทันที